



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ดังนี้

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

ดั่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบด้วยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน ๒๕๖๕

(นายสำราญ หมู่ทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

ตรวจ.....

ร่าง.....

พิมพ์.....

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำราญ หมู่ทอง	ประธานสภาฯ	สำราญ หมู่ทอง	
๒	นายฉลองชัย ยอดรักษ์	รองประธานสภาฯ	ฉลองชัย ยอดรักษ์	
๓	นางประภา เต็มสุข	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	ประภา เต็มสุข	
๔	นางแป้ว เกิดสบาย	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	แป้ว เกิดสบาย	
๕	นายพินิจ ประชุมฉลาด	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	พินิจ ประชุมฉลาด	
๖	นางจรัสศรี ปิยะไพเราะ	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	จรัสศรี ปิยะไพเราะ	
๗	นายบุญเชิด จุดาบุตร	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	บุญเชิด จุดาบุตร	
๘	นายนรากรณ์ บัวทอง	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	นรากรณ์ บัวทอง	
๙	นายทงศักดิ์ ดวงราชี	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	ทงศักดิ์ ดวงราชี	
๑๐	นายสมคิด คงแก่ง	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	สมคิด คงแก่ง	
๑๑	นายลับ ลอยเลื่อน	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	ลับ ลอยเลื่อน	
๑๒	นายทองไล่ เขียนจันทิก	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	ทองไล่ เขียนจันทิก	
๑๓	นางสัด ปิยะไพเราะ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒	สัด ปิยะไพเราะ	
๑๔	นายชิงชัย พันธุ์เสน	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๔	ชิงชัย พันธุ์เสน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายพนม ดวงราชี	นายกอบต.	พนม ดวงราชี	
๒	นายหิรัญ จูสกุล	รองนายกอบต.	หิรัญ จูสกุล	
๓	นางสาระภี คิตติจริง	เลขานุการนายกอบต.	สาระภี คิตติจริง	
๔	นางลำดวน ยอดภิรมย์	ปลัดอบต.	ลำดวน ยอดภิรมย์	
๕	นายวินิจ วิญญูธรรม	หัวหน้าสำนักปลัด	วินิจ วิญญูธรรม	
๖	นางหนึ่งฤทัย พรหมบุตร	นักวิเคราะห์ฯ	หนึ่งฤทัย พรหมบุตร	
๗	นางสาวลักขณา ลัดดาไสว	ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน	ลักขณา ลัดดาไสว	
๘	นางสาวหนึ่งฤทัย ชุมพล	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	หนึ่งฤทัย ชุมพล	

ก่อนการประชุม

- นางลำตวน ยอดภิรมย์ เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ดำเนินการเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงเข้าห้องประชุม ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกสภาฯเข้าประชุมจำนวน ๑๔ คน ครบองค์ประชุม

- เชิญนายสำราญ หมู่ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง จุดธูป เทียน กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

- อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

- เชิญนายสำราญ หมู่ทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง เป็นประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

ประธานสภาฯ - เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาได้มีการอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ณ โรงแรมทองเพกา แต่ประธานสภาฯไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากได้รับเชื้อโควิด ๑๙

- ขอขอบคุณทีมงานนำทีมโดยท่านรองหิรัญ จุสกุล และทีมงานสมาชิก น้องๆที่ไปเยี่ยมในระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ - เชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้แถลงรายงานการตรวจรายงานการประชุมครับ

ประธานกรรมการฯ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ผมนายนรากรณ์ บัวทองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง หมู่ที่ ๖ ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ในกรณีนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม ข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ขอให้นำเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงรับรองรายงานการประชุมต่อไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ขอให้เสนอในที่ประชุม ก่อนที่จะให้สมาชิกได้ลงมติให้แก้ไข แต่ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไข ก็จะขอ มติที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ตรวจสอบองค์ประชุม ๑๔ คน ครบองค์ประชุมครับ สมาชิกท่านใดรับรองรายงาน การประชุมสภาฯ ขอเสียง ด้วยการยกมือครับ

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงข้างมาก ๑๔ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น

๕.๑.๑ ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

- เชิญนายกแถลงญัตติ

นายกฯ

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ หลักการ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๒/๑ เหตุผล เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เป็นไปด้วย ความถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการเห็นควรดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่

๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายนี้ จึงเรียนมา เพื่อโปรดนำเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงเห็นชอบต่อไป

ประธานสภาฯ

- ในญัตติที่ ๕.๑.๑ ในญัตตินี้ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ ในมาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการสภาขององค์การบริหารส่วนตำบล (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับของ ทางราชการ สมาชิกทุกท่านคงจะเข้าใจในเรื่องของพระราชบัญญัติและอำนาจหน้าที่

ของสภาผู้มีอยู่ ๓ ข้อด้วยกัน เหมือนที่กำลังพิจารณาอยู่นี้ก็คือ มาตรา ๔๖ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ในญัตตินี้จะไม่มีการอภิปราย จะขอมติด้วยการเห็นชอบ โดยวิธีเปิดเผยคือการยกมือ

- ขอมติที่ประชุมขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๔ เสียง

๕.๑.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

นายกฯ

- เชิญนายกฯแถลงญัตติ

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ เหตุผล สำนักปลัด มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ตั้งจ่ายไว้ในหมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงพิจารณาอนุมัติต่อไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB - มี

หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base -T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณอนุมัติ ๔๔,๐๐๐ บาท ค่าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base -T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ข้อความใหม่ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน

(๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด ไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย ราคาเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท รายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LEDขาวดำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๖๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษ เอ ๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มี ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ ๕,๒๐๐ บาท ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LEDขาวดำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๖๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษ เอ ๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ข้อความใหม่ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๖๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ x ๖๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีอัตราใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้านขนาด ๘๐๐ VA เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ข้อความใหม่ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้านอก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

นายกฯ
เลขาฯ

- ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ลำตวน ยอดภิรมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ขอชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับญัตตินี้จะเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งตั้งจ่ายไว้ในหมวดครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งแต่เดิมทางเจ้าหน้าที่ได้ตั้งรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ไว้แล้ว ส่วนของงบประมาณไม่มีการเปลี่ยนแปลง งบประมาณคงเดิม แต่ข้อความเดิมตามเอกสารจะมีรายละเอียดโครงการเดิมจะยกมาทั้งหมด คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง จะมีข้อความเดิมและข้อความใหม่ ในส่วนของข้อความเดิมที่ตั้งไว้เราจะไม่ใช่ จะขออนุมัติใช้ในข้อความใหม่ทางด้านขวาสุด รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ขออนุญาตนำเรียนว่าทำไมเราต้องมาเปลี่ยนแปลงเยอะ เนื่องจากกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประกาศกำหนดราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับล่าสุดวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพราะฉะนั้นทำให้คุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามคุณลักษณะที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ที่มีการจัดทำงบประมาณ จึงมีการเปลี่ยนแปลง เวลาที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงต้องไปดูในรายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กระทรวงดิจิทัลได้ประกาศกำหนดราคากลาง หรือหลักเกณฑ์ครุภัณฑ์ที่เราตั้งไว้ จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอ นำเรียนเพื่อทราบค่ะ

ประธานสภา

- สอบถามความคิดเห็นจากสมาชิกผู้เข้าประชุม ว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่

นายนรากรณ์ บัวทอง

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายนรากรณ์ บัวทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง หมู่ที่ ๖ สอบถามว่ารายละเอียดทั้ง ๓ รายการนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณาพร้อมกันเลยหรือไม่

ประธานสภา

- เชิญเลขาฯชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขาฯ

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันขอ นำเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หมวดครุภัณฑ์ ในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนี้จะอยู่ในหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕,๐๐๐ บาท รายการที่ ๒ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท และเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด ๕,๒๐๐ บาท ซึ่งทั้งหมดนี้เราจะต้องจัดซื้อพร้อมกัน เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่ ๓ โครงการ แต่เป็นในส่วนของรายละเอียดคือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- นายรณรงค์ บัวทอง - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่ท่านเลขาฯได้ชี้แจงแล้ว ทำให้มีความเข้าใจในรายละเอียดมากขึ้น และเห็นชอบด้วย ในการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบครับ
- ประธานสภา - สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมจากสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม ว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ ตามที่ผู้บริหารเสนอ
- มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติอื่นๆ

- ประธานสภา - สอบถามความคิดเห็นจากสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติอื่นๆหรือไม่
- นายฉลองชัย ยอดรักษ์ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายฉลองชัย ยอดรักษ์ รองประธานสภาฯ ขออภิปรายสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณตามข้อบัญญัติที่ผ่านมา ที่ผ่านการพิจารณามานานแล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ จึงอยากจะฝากทางคณะผู้บริหารช่วยดูแลด้วยครับ

- เรื่องการเกรดบดอัดถนนทุกสายภายในตำบลของเรา อยากจะขอนำเรียนให้ท่านช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย เนื่องจากปัจจุบันถนนทุกสายภายในตำบลบ้านพลวงของเราเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ต้องใช้ถนนสัญจรไปมา อย่างเช่นถนนสายแยกอบต.ไปยังหมู่ที่ ๑๓ เส้นนี้ไม่ค่อยได้รับการซ่อมแซมเป็นเวลานานแล้วครับ และเส้นนี้ก็มีการนำขยะจำนวนมากมาทิ้งในบริเวณนี้
- เรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพภายในตำบลบ้านพลวง อย่างเช่นการเลี้ยงวัว อยากให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นครับ จึงอยากจะฝากทางคณะผู้บริหารได้ช่วยดูแลด้วยครับ

- ประธานสภา - เชิญท่านนายกฯตอบข้อซักถาม
- นายกฯ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม พนม ดวงราชีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ ที่ผ่านมา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมตรงนี้จนบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยดี และขอขอบคุณท่านสมาชิกผ่านไปยังหมู่บ้านและชุมชนที่ทุกหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการอยู่เฝ้าระวังในช่วง ๗ วันอันตรายในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา
- เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้มีการเซ็นสัญญาไปแล้ว ๓ โครงการ และยังคงเหลืออีก ๒ โครงการ และในส่วนของหมู่ที่ ๑๓ ก็ได้มีการเซ็น สัญญาไปเรียบร้อยแล้ว
- เรื่องเกรดถนนอยากจะนำเรียนท่านสมาชิกว่าในวันนี้ช่วงบ่าย ผมจะพาช่างออกสำรวจ ตอนนี้ทางผอ.กองช่างได้ประสานช่างจากชลประทานมาเพื่อสำรวจออกแบบสปริงเวย์ของหมู่ที่ ๙ ซึ่งตอนนี้ น่าจะเดินทางมาถึงแล้ว และก็สำรวจคลองหมู่ที่ ๙ ไปหาหมู่ที่ ๘ แต่จะยังมีปัญหาในส่วนหมู่ที่ ๕ ที่มีเรื่องร้องเรียนมาเมื่ออาทิตย์ที่

แล้วด้วยวาจา เป็นข้อพิพาทของหมู่ที่ ๕ มีการปล่อยน้ำเสียน้ำทิ้งไหลเข้าหากัน ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านได้เจรจาไกล่เกลี่ยแล้วแต่ก็ยังไม่จบ ต้องหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ถ้าวันนี้ทางช่างมีเวลาที่จะพาไปสำรวจเพื่อออกแบบเพื่อเสนอไปยังทางหลวงชนบทเพื่อหาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องทางระบายน้ำของหมู่ที่ ๕ ในเรื่องของการเกรตขนานเรียนท่านสมาชิกว่าในเรื่องของการเกรตเราจะเกรตทั้งตำบล ซึ่งได้ปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่งบประมาณแล้ว หากความเป็นไปได้ และลงไปดูพื้นที่ในวันนี้ ถ้าได้ลงพื้นที่หมู่ไหนก็จะโทรแจ้งให้ทางสมาชิกได้ทราบ ซึ่งเราอาจจะปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่มีความจำเป็น อย่างเช่นจากสายโอรุณมายังสายจับสวา อาจจะมีการลงหินเพื่อซ่อมแซมบ้างและก็เกรตบดอัด คิดว่าน่าจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก่อนที่ฝนจะลง

- เรื่องขยะตอนนี้มีเรื่องเตรียมเพื่อที่จะนำเสนอที่ประชุมในวันนี้ เรื่องโครงการที่เราได้ตั้งงบประมาณจากสปสช.มาเพื่อดูแลความสะอาดภายในตำบล ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในลำดับแรกก็จะเน้นดูในส่วนของถนนสาย ๒๑๔ คือถนนปัทมานนท์ ถนนเฉลิมพระเกียรติสายสุรินทร์ - ช่องจอม ไปจนถึงเขตตำบลบ้านพลวง ดูแลเรื่องความสะอาดจัดเก็บขยะ ซึ่งได้คุยกับเจ้าหน้าที่ในการกำหนดปฏิทินในการขอความร่วมมือจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยกำหนดในวันที่ ๖ พฤษภาคม จึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่าน หมู่ โดยอาจจะแบ่งโซนกัน ส่วนทางด้านทิศตะวันออกก็อาจจะดูแลถนนลาดยางสายสุรินทร์ - ช่องจอม โซนกลาง คือถนนทางหลวงชนบท ส่วนทิศตะวันตกก็จะดูแลในเรื่องของการตัดวัชพืชจากปากทางมาจนถึงทางบ้านปึงเม็ง หรือเท่าที่กำลังจะพอมิ ซึ่งอาจจะมีการดำเนินการอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งในการจัดปฏิทินทำความสะอาด เนื่องจากเป็นนโยบายของจังหวัดที่ให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ปราศจากขยะมูลฝอย ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของจังหวัดสุรินทร์ในการทำความสะอาด ในส่วนของที่ท่านสมาชิกได้แจ้งมาในถนนสายรองก็จะพยายามช่วยดูแลกันจึงขอนำเรียนเบื้องต้น

- เรื่องการปิดฝุ่นโครงการหมู่บ้านสะอาดปราศจากโรค เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมีความสะอาด

- เรื่องการส่งเสริมอาชีพผมเห็นด้วย และในเดือนนี้เรามีปฏิทินการส่งเสริมอาชีพที่เป็นโครงการเก่าที่ตั้งไว้ คือ โครงการเลี้ยงไก่ และการสอนทำอาหาร ซึ่งจะมีการกำหนดการอบรมในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป้าหมายก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้นำทุกหมู่บ้าน และเรื่องวุ้นนั้นผมก็เห็นด้วย เนื่องจากอยู่ในนโยบายของผมที่จะทำเรื่องวุ้นให้เป็นวิสาหกิจชุมชน แต่ต้องขอเวลาศึกษาเพิ่มเติมและหาผู้ที่จะช่วยในการจับเรื่องวุ้นให้เป็นวิสาหกิจชุมชนให้ได้ อยากจะตั้งอาสาในตำบลเรามาปิดฝุ่นเพื่อที่จะให้ความรู้และอยากจะมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะดูแลคนในกลุ่ม และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี

- เรื่องงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งในปีนีทางอบต.เราได้ตั้งงบประมาณไว้ไม่มาก คิดว่าจะจัดถวายเทียนธรรมดา และก็เวียนไปทุกวัดในเขตพื้นที่ ซึ่งดูปฏิทินแล้วน่าจะ เป็นวันที่ ๑๒ กรกฎาคม

- โครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ซึ่งเป็นโครงการของทางอำเภอ ปฏิทินของตำบลบ้านพลวงที่ทางอำเภอได้กำหนดไว้ในชุดแรกที่จะเชิญชวนพี่น้องมาร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรพระในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม บริเวณปราสาทหินบ้านพลวง ซึ่งจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้ง

- เรื่องการปลูกหญ้าแฝกบริเวณอ่างอำปึงกงเพื่อป้องกันดินทลาย

- เรื่องการจัดผ้าป่าสามัคคีของทางวัดวิหารธรรม ซึ่งทางหลวงพ่อกันจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงอยากจะขอบอกบุญต่อ เพื่อเรียนเชิญท่านสมาชิกได้ทำบุญร่วมกันเพื่อหาทุนในการสร้างศาลาการเปรียญของวัดวิหารธรรม ครับ

- สอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติม

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออภิปรายสอบถามเชิงปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลของเรา ซึ่งมีการจัดทำแผนทุกปี แต่ไม่เคยมีแผนที่จะซ่อมแซมเลยครับ ซึ่งบางสิ่งบางครุภัณฑ์ของตำบลเราได้รับความชำรุดเสียหาย แต่ไม่เคยได้รับการซ่อมแซม โดยเฉพาะเรื่องโคมไฟส่องสว่างตามถนนทุกหมู่ มีความชำรุดเสียหายเยอะ ซึ่งมีการสอบถามเข้ามาเยอะจากทางฝ่ายปกครอง จึงอยากจะขอปรึกษาว่าถ้าเราจะตั้งงบประมาณไว้เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายในตำบล จะสามารถทำได้หรือไม่ครับ

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจรัสศรี ปิยะไพธ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงหมู่ที่ ๔ ขออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องถนนคอนกรีตของหมู่ที่ ๔ บริเวณอ้อมหนอง ที่สร้างประปา ที่เคยเป็นคลองวางท่อระบายน้ำ เนื่องจากที่ผ่านมามีเกิดฝนตกหนัก ทำให้น้ำเซาะดินและท่อหักไปใต้พื้นคอนกรีต และในชุมชนประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนมาก ถ้าปล่อยไว้นานเกรงว่าถ้าฝนตกหนักกว่านี้จะทำให้น้ำเซาะถนนพังมากขึ้น จึงอยากจะฝากทางคณะผู้บริหารช่วยดูแลด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายลับลอยเลื่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง หมู่ที่ ๙ ขออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องโครงการดินแลงน้ำของหมู่ที่ ๙ อยากจะสอบถามว่าตอนนี้โครงการนี้ยังมีอยู่หรือไม่ อย่างไร ขอสอบถามท่านประธานสภาฯผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

- เชิญทางคณะผู้บริหารตอบข้อซักถาม

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เกี่ยวกับเรื่องการบรรจุโครงการเข้าแผน ซึ่งแผนแต่ละเรื่องก็เกิดจากชุมชนที่จะนำเสนอเข้าสู่อบต. เป็นแผนกลาง เพราะฉะนั้นในแผนของแต่ละหมู่บ้านหรือแผนตำบลผมอยากจะทำให้ท่านได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อบรรจุในเรื่องของการซ่อมแซมในส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมถนนหนทาง ซ่อมไฟฟ้า ซ่อมประปา อยากให้ท่านได้บรรจุเข้าแผนไว้ ซึ่งสามารถทำได้ ในส่วนของไฟฟ้าตอนนี้ผมมาดูในเรื่องไฟฟ้าที่ผ่านมาในตำบลเราได้ตั้งงบประมาณเมื่อไว้ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้ยังมีหลายหมู่บ้านที่ยังไม่มีสายดับ ผมจะพยายามนำงบประมาณปีละ

ประธานสภาฯ

นายนรากรณ์ บัวทอง

นางจรัสศรี ปิยะไพธ

นายลับลอยเลื่อน

ประธานสภาฯ

นายกฯ

๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อกระจายให้ได้ทุกพื้นที่ในตำบล และตอนนี้ทางเรามีผู้ช่วยช่างไฟเข้ามาทำงานอีก ๑ ตำแหน่ง และยังมีในส่วนของเรายังขาดอยู่ก็คือรถกระบะเข้า ก็ต้องมาดูว่าในปีต่อไปถ้าสภาพของเราเห็นชอบก็คิดว่าน่าจะจะมีรถกระบะเข้าไว้ใช้กัน ถ้ามีอุปกรณ์พร้อมก็น่าที่จะสะดวกขึ้น

- เรื่องถนนหมู่ที่ ๔ ตอนนี้ทางช่างกำลังประสานไปยังผู้รับเหมา เนื่องจากอยู่ในช่วงของการประกันงาน ก็ได้ประสานทางผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว

- เรื่องดินแลกน้ำ ผมของนำเรียนทางสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่าตอนนี้ผมมีแผนงานที่จะทำประปาขนาดใหญ่ เพื่อที่อย่างน้อยได้ใช้ในพื้นที่ ก็สังเกตเห็นที่บ้านอำปิลทองที่มีที่ราชพัสดุ คิดว่าอีกไม่กี่วัน ในปลายเดือนนี้ก็จะมีไปประสานกับทางหมู่บ้านเพื่อขอมติ คณะกรรมการโรงเรียน และมติทางคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขอพื้นที่สัก ๓ ไร่ในที่ราชพัสดุในการดูแลของโรงเรียนบ้านอำปิลทองเพื่อมากันไว้ ซึ่งในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นแน่นอนที่อาจจะมีการยกฐานะขึ้น เราต้องเตรียมความพร้อมไว้ในการสร้างประปาอย่างน้อยทางหมู่บ้านก็ได้ใช้ ถ้าขอที่ได้ ในปีหน้าก็จะตั้งงบประมาณมาเพื่อขุดลอกมาถมที่ ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นดินแลกน้ำ ส่วนของปีนี้ก็จะให้ช่างดูในส่วนของสปริงเวย์ ตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ ในปีหน้าก็จะทำโครงการดินแลกน้ำที่หมู่ที่ ๖ ด้วย เพื่อที่จะขยายพื้นที่น้ำให้เพียงพอ ให้ทางหมู่ที่ ๕ ได้ใช้ด้วย ในส่วนของหมู่ที่ ๓ ก็กำลังพยายามเร่งอย่างเต็มที่ครับ ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้แจ้งข่าวคราว แจ้งความเดือดร้อนเข้ามาให้เราได้รับทราบ เมื่อมีความเดือดร้อนอย่างเก็บเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร อยากให้มีการนำเสนอผ่านเข้ามาในที่ประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของทางคณะผู้บริหารต่อไปครับ

ประธานสภาฯ

- ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ตอบข้อซักถามของทางสมาชิกที่ได้สอบถามมา

- สอบถามว่าถ้าทางหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ถ้าทำหนังสือเข้ามาเพื่อให้ทางช่างได้ไปดำเนินการซ่อมแซมให้กับทางหมู่บ้านจะได้หรือไม่

นายกฯ

- เนื่องจากตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ของเรามีแค่คนเดียว ในส่วนนี้คงจะยังไม่มีการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องนี้กว่าเครื่องมือ และบุคลากรจะพร้อมครับ

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกสภาฯหรือผู้เข้าร่วมประชุมจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีจึงปิดการประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ลำดวน ยอดภิรมย์ ผู้บันทึก

(นางลำดวน ยอดภิรมย์)

เลขานุการสภา อบต.บ้านพลวง